

LĐLĐ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ:

PHẦN ĐẦU HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ

ĐỖ NHÃ PHƯƠNG



Lãnh đạo LĐLĐ Thừa Thiên Huế tặng quà NLD có hoàn cảnh khó khăn.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất của doanh nghiệp, việc làm, thu nhập, đời sống NLD; các cấp công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã vận động đoàn viên, CNVCLĐ chủ động tích cực phòng, chống dịch bệnh, linh hoạt điều chỉnh các chương trình, kế hoạch nhằm đảm bảo vừa phòng, chống dịch, vừa phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng hành cùng đoàn viên, NLD và doanh nghiệp

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai vận động mọi nguồn lực chăm lo tốt nhất cho đoàn viên và NLD. Ngoài nguồn ngân sách công đoàn gần 2,7 tỷ đồng, LĐLĐ tỉnh còn huy động được sự hỗ trợ từ các cá nhân, tập thể với số tiền gần 1,35 tỷ đồng để thực hiện hoạt động chăm lo cho hàng nghìn đoàn viên, NLD có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, hỗ trợ hàng chục nghìn đoàn viên, NLD

thông qua các hình thức như: hỗ trợ tiền mặt, tặng vé xe, trao tặng quà, hiện vật với số tiền gần 13 tỷ đồng.

Chương trình "Điều ước đoàn viên" được thực hiện hàng tháng trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã phản ánh kịp thời đời sống của đoàn viên, NLD và kiến nghị với cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, cũng như vận động cá nhân, tổ chức chung tay cải thiện đời sống cho đoàn viên, NLD.

Trong công tác phòng, chống dịch, các cấp công đoàn tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động

các cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị ủng hộ kinh phí vào Quỹ Vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền trên 2,3 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 47.500 khẩu trang, 7.581 mũ chắn giọt bắn, 561 chai dung dịch sát khuẩn, một số nhu yếu phẩm khác và hơn 563.100.000 đồng để thăm hỏi, động viên các chốt kiểm soát, các đơn vị thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, các khu cách ly tập trung trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch được các cấp công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế chú trọng cập nhật thường xuyên qua hệ thống nhóm Zalo công đoàn để đoàn viên, CNVCLĐ không hoang mang, lo lắng, bình tĩnh, chủ động, nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Qua đó, động viên CNVCLĐ chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, gắn kết và đồng hành với NSDLĐ tổ chức sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an toàn sức khỏe, việc làm, giữ thu nhập ổn định.

Linh hoạt để đạt được “mục tiêu kép”

Để thích ứng với tình hình dịch bệnh, LĐLĐ tỉnh đã ngừng tổ chức các hoạt động tập trung

đông người như Lễ phát động Tháng Công nhân, Ngày hội CNVCLĐ, Chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”... và chỉ đạo phân cấp tổ chức thăm hỏi, động viên các trường hợp đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị TNLĐ tại các cấp công đoàn với tổng số tiền trên 500 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 13 “Mái ấm công đoàn” với số tiền 390 triệu đồng; ký kết 4 thỏa thuận hợp tác cấp tỉnh và 11 thỏa thuận hợp tác ở công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng; hỗ trợ giải ngân 07 dự án từ Quỹ Trợ vốn với số tiền 1,4 tỷ cho 70 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ giải quyết việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập...

Các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ thường xuyên đạt được những kết quả tích cực. Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TULĐTT” chú trọng thực hiện thương lượng tập thể, đối thoại tại nơi làm việc trong điều kiện ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, NLĐ với nhiều cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực, như hưởng ứng các cuộc thi trực tuyến do Tổng Liên đoàn phát động về

“75 nghìn Sáng kiến - Vượt khó - Phát triển” thu hút 596 sáng kiến tham gia dự thi; Cuộc thi “Công nhân, viên chức vận động với Ngày hội toàn dân” thu hút 9.254 bài dự thi; các chính sách mới về pháp luật lao động được phổ biến rộng rãi qua mạng xã hội và một số cuộc truyền thông lưu động. Công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng cán bộ ĐCS; các phong trào Lao động giỏi, thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - Sạch - Đẹp, Đảm bảo ATVSLĐ”... đều được thực hiện hiệu quả.

Về kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2021, ông Lê Minh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế nhận định: “Với tinh thần trách nhiệm và sự chủ động, sáng tạo của các cấp công đoàn, được sự quan tâm lãnh đạo, phối hợp của cấp ủy đảng, chính quyền cùng sự chung tay, đồng hành của NSDLĐ, hoạt động Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế 6 tháng đầu năm 2021 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đây là động lực để Công đoàn Thừa Thiên Huế vượt qua những khó khăn, thử thách do dịch Covid-19, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm nay”. □



Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế thăm hỏi, tặng quà đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19.